





ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
เรื่อง มาตรการ กลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ตามเจตนารมณ์ของแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ กำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของภารกิจ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงกำหนดมาตรการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจหรือลักษณะงาน ดังนี้ ๑) กลุ่มอำนาจการ ๒) กลุ่มนโยบายและแผน ๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล ๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๙) หน่วยตรวจสอบภายใน  
วิธีการดำเนินการ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้

๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่จัดระบบอำนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน

๔. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความเหมาะสม

๕. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมใดๆ เน้นให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ดำเนินการกิจและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายภัทศาสน์ มาสกุล)

  
(นายภัทศาสน์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘